

Ch còn ít ngày nữa là Tết K Hi - 2019 sắp đến. Trong khi ngày càng nhiều, hoa c
gung khắp nơi, nhà nhà vui mừng đón cái Tết truyền thống dân tộc ta; không khí mùa xuân tràn
mang theo niềm vui, phấn khởi và niềm mong muốn năm mới mang nhiều may mắn, hạnh
phúc. Trong không khí đó, niềm tin và hy vọng luôn hiện hữu trong mọi người. Cùng với đó, thực
thực tế, tôi có niềm tin S Ni và thành phố đã sẵn sàng tham mưu triển khai tất cả các nhiệm vụ trong
năm 2019:

Thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về xây dựng và phát triển thành
phố và nông thôn năm 2030, tầm nhìn năm 2045, thành phố đã xây dựng án thí điểm mô hình chính quyền
ô thị phù hợp với yêu cầu phát triển của thành phố. Đây là một trong những công việc, chính sách chủ chốt của thành phố
và nông thôn ngày càng phát triển.

Tập thể cấp ủy đảng, bộ máy chính quyền và các cơ quan chức năng, công chức, viên chức. Năm 2019, đã tiến hành trung ương
ban hành một số văn bản và sắp xếp các cơ quan chuyên môn thực UBND thành phố, UBND các quận, huyện.
Theo đó, một số ngành sẽ thực hiện sắp xếp, tổ chức lại theo văn bản của trung ương. Đây sẽ là một trong những nhiệm vụ
trọng tâm của S Ni và xác định sẽ triển khai quyết liệt trong năm 2019.

Theo đó, sau khi sắp xếp thì việc các cơ quan chức năng, viên chức là hết sức cần thiết. Do đó, trong năm 2019, S
Ni và sẽ tham mưu tập thể thực hiện việc điều chỉnh án và trí việc làm trên địa bàn thành phố tổ chức các cơ quan chức năng, viên chức
nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên địa bàn thành phố

Trong những năm qua, thành phố đã triển khai mô hình đánh giá kết quả làm việc hàng tháng và
công chức trên địa bàn thành phố và nông thôn. Công tác đánh giá kết quả hàng tháng bước đầu đã có những kết quả nhất
định. Tuy nhiên, trong tình hình mới, khi mà trung ương đang chỉ đạo tinh gọn biên chế, các cơ quan chức năng, viên chức,
thêm nữa một số chỉ đạo trong lĩnh vực trung ương trong công tác đánh giá lại. Do vậy, năm 2019, S Ni và sẽ
xây dựng án điều chỉnh mô hình đánh giá kết quả làm việc công chức, viên chức trên địa bàn thành phố và nông thôn.

Trên cơ sở chuyên "Một số nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Chương trình cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn
thành phố và nông thôn năm 2020, nhìn chung năm 2025" đã được Thành ủy thông qua; trong năm 2019, S Ni
và tiếp tục tham mưu ý kiến công tác cải cách hành chính của thành phố; cụ thể là ý kiến ngành công nghệ
thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, công dân; tăng cường ứng dụng dịch vụ công trực tuyến
mức 3, 4. Ngành sẽ triển khai hàng loạt các giải pháp như: Kiểm soát thủ tục hành chính ngoài thủ tục hành
chính đã thực hiện theo cơ chế một cửa; chuyển giao các nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công trên địa bàn thành phố
cho bộ in thực hiện, cải cách hành chính trên các lĩnh vực tài chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý khiếu nại... Vì những giải
pháp nêu trên, hy vọng thành phố tiếp tục duy trì và phát triển các cải cách hành chính cấp tỉnh; nằm
trong top 3 theo tinh thần Nghị quyết 43-NQ/TW.

Bên cạnh đó, tăng cường kết luận, kiểm tra, trách nhiệm, nâng cao văn hóa công vụ, góp phần hình thành phong
cách ngành, lối làm việc chuyên nghiệp của các cơ quan chức năng, công chức, viên chức; mở rộng tính chuyên nghiệp, trách
nhiệm, năng lực, minh bạch, hiệu quả trong hoạt động thực thi nhiệm vụ, công vụ; đáp ứng nhu cầu phục vụ nhân dân,
xã hội theo tinh thần án văn hóa công vụ đã được Thành ủy Chính phủ phê duyệt; theo đó, S Ni và sẽ tham mưu tổ chức tăng
kết quả 05 năm thực hiện Chương trình số 29-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy và tiếp tục ý kiến cải cách hành chính, tăng

cng k lut, k cng, xây dng i ng cán b, công chc, viên chc áp ng yêu cu xây dng thành ph trong tình hình mi.

Vi phng chm hành ng ca nm 2019 do B Ni v phát ng là "*Tng tc, bt phá, sit cht k lut, k cng, y mnh truy n thông và ng dng công ngh thông tin*"; vi phng chm hot ng ca S Ni v trong nhng nm qua "*chuyên nghip phc v tt hn*", cùng vi s oàn kt, n lc ca toàn th công chc, viên chc và ngi lao ng ca S Ni v, có th hy vng mt nm mi K Hi 2019, S Ni v s t c nhng thành tu, kt qu nh mong i, hoàn thành xut sc các nhim v c giao, góp phn vào s phát trin kinh t - xã hi ca thành ph. Vi hy vng ó, trong tôi vn luôn tn ti mt nim tin, nim tin hng v tng lai...